

# Danh sách 10 cơ sở y tế đa khoa uy tín ở Hà Nội được review cao

Một vài phòng khám nào tại Hà Nội được review cao là vấn đề quá nhiều người muốn tìm hiểu. Bởi nắm rõ việc này sẽ hỗ trợ các bạn tự giác hơn trong việc chọn lựa cơ sở y tế uy tín, chất lượng khi có nhu cầu khám xét chữa bệnh. Văn bản sẽ Chia sẻ 10 địa điểm tốt hơn hết.

## Danh sách 10 cơ sở y tế đa khoa uy tín ở Hà Nội được review cao



Chiều hướng thăm khám nhanh & hiệu quả là vấn đề đang ngày một được người dân coi trọng. Thay bởi vào cơ sở y tế lấy số & chờ khám xét thì không ít người đã chọn lựa vài phòng khám tư để phòng tránh cần phải xếp hàng mất không ít thời điểm.

Đặc biệt, không ít cơ sở y tế còn hoạt động cả ngoài giờ cơ quan nhà nước làm việc. Việc này hết sức phù hợp với nhóm người không sắp xếp được tương lai gần cơ sở y tế trong giờ cơ quan nhà nước làm việc.

Không chỉ có thế, hiện nay không ít phòng khám tư nhân còn được đầu tư cả về nhân công & hạ tầng nên đem đến tin cậy khám xét chữa bệnh hết sức tốt. Bởi vậy, dù là có mức phí cả đắt hơn cơ sở y tế nhưng mà vài

phòng khám tư vẫn là điểm đến của quá nhiều người.

Nhằm chăm sóc cho nhu cầu khám xét chữa bệnh ngày một tăng của người dân, vài phòng khám tư nhân xuất hiện quá nhiều. Đặc biệt ở vài thành phố lớn như Hà Nội & TPHCM. Việc này gây ra bất tiện trong việc chọn lựa địa điểm khám xét chữa bệnh uy tín, chất lượng.

Các phòng khám tư nhân tốt & uy tín, chất lượng cần cung cấp không thiếu vài tiêu chí sau đây :

- Khám xét chữa bệnh đúng vài danh mục đưa ra minh bạch.
- Cơ sở y tế có hạ tầng tốt. Trang có không thiếu vài phòng nhiệm vụ cấp cứu nguy cấp & kịp thời.
- Đảm bảo không thiếu nhân công cho từng cơ quan của cơ sở y tế.
- Đảm bảo mỗi người bị bệnh đến khám xét có đầy đủ Hồ sơ bệnh án.
- Minh bạch vài dịch vụ với giá tiền từng mục rõ nét.
- Tuân theo vài danh mục bảo hiểm y tế.

Phần tiếp theo là 10 phòng khám tại Hà Nội được review cao. Bạn nên tìm hiểu để chọn lựa địa điểm phù hợp khi có nhu cầu khám xét chữa bệnh.

## **1. Phòng khám đa khoa 11 Thái Hà**

Phòng khám đa khoa 11 Thái Hà được thành lập từ năm 2008. Đến nay đã trải đến hơn 13 năm hoạt động, đây là địa điểm thăm khám hết sức uy tín, chất lượng cho người dân trên khu vực Hà Nội & một vài vùng lân cận.

Mục tiêu lúc đầu của cơ sở y tế & hỗ trợ giúp ích giảm chuyển vận người bị bệnh cho vài cơ sở y tế tuyến đầu trung ương. Hiện tại, cơ sở y tế đang thu nhận thăm khám & chữa vài bệnh lý về sản phụ khoa, nam khoa, bệnh hoa liễu, chứng hội nách, bệnh trực tràng, kế hoạch hóa gia đình.

Hầu hết đội ngũ bác sỹ đang công tác ở cơ sở y tế đều là nhóm người có kiến thức chuyên sâu cao. Đồng thời có không ít năm công tác trong công tác khám xét & chữa bệnh. Đội ngũ y bác sỹ tại phòng khám đa khoa 11 Thái Hà còn được người bị bệnh review là hết sức chu đáo & luôn thân thiện với người bị bệnh.

Nhằm gia tăng tin cậy dịch vụ, cơ sở y tế không ngừng đầu tư cả về nhân công & máy móc, hạ tầng. Không ít công cụ, máy móc y tế của cơ sở y tế được nhập cảng từ vài nước phát triển như Đức, Hoa Kỳ, Hàn Quốc...

Đặc biệt, giá tiền thăm khám & chữa bệnh ở đây hết sức phù hợp & minh bạch. Mọi khoản chi phí đều được niêm yết chi tiết & minh bạch 100% với người bị bệnh. Không chỉ có thế, cơ sở y tế cũng đưa ra không ít bảng giá giảm giá nhằm hỗ trợ người bị bệnh tiết giảm được giá tiền khi khám xét chữa bệnh.

## **2. Phòng khám đa khoa Hải Anh**

Phòng khám đa khoa Hải Anh cũng là một trong các phòng khám hết sức uy tín, chất lượng tại Hà Nội. Theo thống kê của Sở Y tế thì đây là cơ sở y tế có lượt người bị bệnh lớn hàng ngày. Làng nghề có đến khoảng 100 lượt bệnh nhân/ ngày đến phòng khám đa khoa Hải Anh để thăm khám & chữa bệnh. & con số này đang không ngừng tăng cao.

Phòng khám đa khoa Hải Anh từ khi thành lập, tin cậy dịch vụ luôn là yếu tố được cơ sở y tế muốn tìm hiểu vượt trội. Đến với phòng khám đa khoa Hải Anh, bạn sẽ được đội ngũ kiến thức chuyên sâu & vài y bác sỹ đầu ngành trực tiếp khám xét chữa bệnh. Đồng thời, đội ngũ y tá & y tá ở đây cũng được huấn luyện bài bản & hết sức nồng hậu với người bị bệnh.

Đặc biệt, phòng khám đa khoa Hải Anh được xây dựng với đầy đủ vài khoa phòng kiến thức chuyên sâu riêng biệt gồm có :

- Khu cấp cứu : người bị bệnh được cung cấp không gian giấu trong lòng cá nhân trong trường hợp có nhu cầu.
- Khu vực siêu thanh : cung cấp vài dịch vụ siêu thanh đa dạng. Hình ảnh phân giải cao & có độ phân giải cao.
- Khu vực xét nghiệm y học : gồm có xét nghiệm y học máu, xét nghiệm y học lỗ tiểu, khí hư, xét nghiệm y học nước tiểu... đem lại kết quả chính xác.
- Khu vực thủ thuật ngoại khoa : Được sạch khuẩn đảm bảo. Vài công cụ y tế cũng được tiệt trùng & khử trùng trước khi cho vào sử dụng.
- Khu vực chụp X-quang : dịch vụ chụp X-quang hết sức rõ nét. Gồm có chụp cột sống cổ, cột sống thắt lưng, tim, phổi...
- Khu vực sử dụng ống nội soi : sử dụng ống nội soi tiêu hóa , sử dụng ống nội soi tai mũi họng...
- Sảnh tiếp đón : Không gian thư giãn, rộng rãi, thoáng mát tạo cảm nhận dễ chịu cho người bị bệnh.

Giá tiền chữa bệnh tại phòng khám đa khoa Hải Anh tùy thuộc vào hiện trạng bệnh lý cũng như giải pháp chọn lựa chữa. Khi đến thăm khám, người bị bệnh sẽ được giải đáp chi tiết, chi tiết & minh bạch.

### **3. Phòng khám Hưng Thịnh**

Phòng khám Hưng Thịnh là một trong các cơ sở y tế uy tín, chất lượng tại Hà Nội. Ở đây giúp ích thăm khám & chữa vài bệnh lý nam khoa, sản phụ khoa, bệnh trực tràng, bệnh hoa liễu & tiến hành vài giải pháp bỏ thai dùng biện pháp an toàn.

Cơ sở y tế có đội ngũ bác sỹ kiến thức chuyên sâu xuất chúng, không ít năm công tác tại cơ sở y tế tuyến thức giác & trung ương. Đặc thù như TS.BS.Lê Nhân Tuấn, BS. Nai lưng thành phố, BS. Tạ Đình Việt...

Ngoài có đội ngũ uy tín, chất lượng thì Phòng khám Hưng Thịnh còn đầu tư hạ tầng & máy móc tiên tiến. Việc này đảm bảo chăm sóc tốt cho công tác thăm khám, phát hiện & chữa bệnh.

Đi kèm việc chữa bởi vài giải pháp bằng thuốc thì hiện tại giải pháp thủ thuật ngoại khoa ít lần chiếm rất thấp cũng đang được áp dụng thường thấy tại Phòng khám Hưng Thịnh. Ưu điểm là ít lần chiếm, nhanh liền, ít bỏ lại sẹo & không cảm nhận cảm giác đau.

Phòng khám Hưng Thịnh từ khi thành lập đến nay luôn hoạt động nhờ vào tiêu chí chính xác, dùng biện pháp an toàn & minh bạch. Tại cơ sở y tế có bảng giá niêm yết cho từng mục dịch vụ đã được Sở Y tế thẩm định. Giá tiền phù hợp & phù hợp với khả năng của không ít người bị bệnh. Đặc biệt, cơ sở y tế luôn có vài chương trình giảm giá cho một vài người bị bệnh đặt lịch khám xét trước.

### **4. Phòng khám đa khoa Thái Thịnh**

Phòng khám đa khoa Thái Thịnh được thành lập từ năm 1998, đến nay đã trải đến 23 năm hoạt động. Với thời điểm hoạt động lâu dài, hiện đây là địa điểm khám xét chữa bệnh tại Hà Nội được quá nhiều người bị bệnh sự tin cậy.

Phòng khám đa khoa Thái Thịnh hoạt động theo cơ chế & tôn chỉ rõ nét để không ngừng phát triển, đem đến dịch vụ khám xét chữa bệnh tốt hơn hết cho người dân. Tạo dựng nhãn hiệu từ hàng đầu tin cậy dịch vụ. Luôn lắng nghe & coi trọng đến nhu cầu của khách hàng. Giải đáp chuyên sâu, cung cấp vài thông tin chính xác. Đảm bảo tính bảo mật & tôn trọng sự giấu trong lòng cho mỗi khách hàng.

Phòng khám đa khoa Thái Thịnh được thành lập với 6 chuyên khoa chủ đạo. Đến nay đã phát triển đến 9 chuyên khoa, ngày một đa dạng về dịch

vụ. Gồm có khoa Tai Mũi cổ họng, khoa X-quang, khoa Nhi, Chuyên khoa Ngoại, Chuyên khoa Nội, trọng điểm siêu thanh, trọng điểm xét nghiệm y học, sản phụ khoa, khoa Mắt.

Uy tín, chất lượng của cơ sở y tế còn đến từ đội ngũ bác sỹ & cán bộ y tế. Họ không những xuất chúng về kiến thức chuyên sâu, giàu kinh nghiệm mà còn chu đáo với nghề & hết sức nồng hậu với người bị bệnh. Vì vậy sinh cho người bị bệnh tâm lý thư giãn khi đến đây thăm khám.

## **5. Phòng khám đa khoa Medelab**

Phòng khám đa khoa Medelab là một phòng khám tư lớn – địa điểm khám xét chữa bệnh uy tín, chất lượng cho người dân tại Hà Nội & vài vùng lân cận. Cơ sở y tế được không ít người bị bệnh review cao bởi có hạ tầng vượt trội đi kèm dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp.

Hiện tại, phòng khám đa khoa Medelab là nơi làm việc của không ít bác sỹ & chuyên gia đầu ngành. Đặc biệt có không ít bác sỹ không những được huấn luyện chuyên sâu mà còn có không ít năm công tác tại vài cơ sở y tế tuyến trung ương.

Đến với phòng khám đa khoa Medelab, khách hàng luôn hài lòng về tin cậy dịch vụ ngày một được gia tăng Tốt đẹp. Đặc biệt đội ngũ cán bộ y tế được huấn luyện bài bản, nồng hậu hướng dẫn người bị bệnh trong suốt quá trình thăm khám.

Đặc biệt, giá tiền vài dịch vụ của cơ sở y tế luôn được báo trước với người bị bệnh, minh bạch & minh bạch. Đây cũng chính là yếu tố làm cho cơ sở y tế được đông đảo người bị bệnh đặt niềm tin & đến thăm khám không ít lần mỗi lúc có nhu cầu.

## **6. Phòng khám Bảo Anh**

Phòng khám Bảo Anh là cơ sở khám xét chữa bệnh tư nhân được cấp giấy phép thăm khám & chữa vài bệnh lý ở không ít chuyên khoa riêng biệt. Trong trường hợp đang định vị kiếm phòng khám tại Hà Nội uy tín, chất lượng thì đây là một trong các điểm đến tốt.

Điểm nổi bật của phòng khám Bảo Anh là chữa chuyên sâu vài bệnh viêm nhiễm phụ khoa như bệnh cổ tử cung, tử cung, buồng trứng hay viêm phụ khoa. Đồng thời cơ sở y tế còn thu nhận chữa vài bệnh chuyên khoa nam, hãn hữu muộn – vô sinh hiếm muộn, bệnh cơ xương khớp...

Hiện cơ sở y tế đang là nơi làm việc của đội ngũ y bác sỹ có trình độ chuyên môn cao & không ít năm công tác trong nghề. Cần phải thống kê như BS. Lê Văn Minh, ThS.BS. Nguyễn Thị Lan...

Phòng khám Bảo Anh là tòa nhà 3 tầng được phân chia thành không ít phòng để chăm sóc công tác khám xét chữa bệnh cho từng chuyên khoa. Vài cơ sở y tế đều được trang có đầy đủ vài công cụ y tế & máy móc cần thiết theo đúng tiêu chí của Bộ Y tế.

Người bị bệnh khi đến đây thăm khám luôn được chào đón nồng hậu & hướng dẫn chi tiết. Việc này tạo tâm lý thư giãn & dễ chịu trong suốt quá trình xếp hàng cũng như khám xét chữa bệnh. Bởi vậy, phòng khám Bảo Anh luôn là địa điểm được quá nhiều người bị bệnh review cao trong những năm gần đây.

## **7. Phòng khám Quốc Tế VietSing**

Phòng khám Quốc Tế VietSing là cơ sở y tế tư nhân có quy mô lớn tại Hà Nội được thành lập từ cuối năm 1998. Đây chính là cơ sở y tế tư nhân lúc đầu ở Hà Nội được cấp chứng nhận hệ thống quản lý tin cậy ISO 9001 - 2000.

Cơ sở y tế này hoạt động theo mô hình tiên tiến, được cấp chứng nhận Labo xuất chúng của Biorad - Hoa Kỳ. Đây chính là nơi làm việc của đội ngũ y bác sỹ có trình độ chuyên môn cao, dày dặn kinh nghiệm & tâm huyết với nghề y. Đặc biệt là có cả vài bác sỹ & chuyên gia ngoại quốc.

Phòng khám Quốc Tế VietSing luôn coi trọng đến việc đầu tư hạ tầng hạ tầng & máy móc y tế. Việc này đảm bảo đem đến vài dịch vụ khám xét chữa bệnh tốt hơn hết cho khách hàng.

Giá tiền khám xét chữa bệnh tại phòng khám Quốc Tế VietSing luôn minh bạch & minh bạch. Người bị bệnh sẽ được giải đáp chi tiết khi đến đây thăm khám & chữa bệnh.

## **8. Phòng khám Quốc Tế Hà Nội**

Phòng khám Quốc Tế Hà Nội cũng là một địa điểm khám xét chữa bệnh uy tín, chất lượng tại Hà Nội được review cao. Hiện cơ sở y tế đang liên kết & nhận được sự đầu tư lớn từ luyện tập đoàn Y tế Quốc tế St. Stamford. Nhờ đó mà máy móc y tế & máy móc tiên tiến được trang có đầy đủ để chăm sóc tốt cho công tác quản lý & chữa bệnh.

Điểm nổi bật của phòng khám Quốc Tế Hà Nội là chăm sóc sức khỏe sinh sản. Trong số đó coi trọng chữa vài bệnh lý về nam khoa, sản phụ khoa, bệnh lây qua đường tình dục & hãn hữu muộn – vô sinh hiếm muộn.

Cơ sở y tế tọa lạc tại 152 Xã Đàn – Đống Đa – Hà Nội với hạ tầng sang trọng, đẳng cấp. Đây là một cơ sở y tế có quy mô khá lớn lại nằm ngay con đường trọng điểm nên khá thuận lợi cho người bị bệnh trong việc đi lại, định vị kiếm.

Ngoài khu lễ tân & phòng chờ rộng rãi, thoáng mát thì cơ sở y tế còn được chia thành không ít phòng chuyên khoa riêng biệt. Môi trường y tế thật sạch, được sạch khuẩn theo tiêu chí quốc tế là một ưu điểm lớn của cơ sở y tế này.

Đi kèm vài điểm nổi bật về quy mô & hạ tầng thì phòng khám Quốc Tế Hà Nội còn có đội ngũ y bác sỹ, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao & giàu kinh nghiệm. Trước khi công tác tại phòng khám Quốc Tế Hà Nội, vài bác sỹ đều có thời gian dài công tác tại vài cơ sở y tế công lập lớn.

Đặc biệt. Tại phòng khám Quốc Tế Hà Nội, mọi thông tin về giá tiền thăm khám được tuân theo quy chuẩn của Sở Y tế. Người bị bệnh sẽ được bác sỹ minh bạch về mức phí cả sau khi thăm khám. Sau đó, người bị bệnh tuyệt đối có quyền chọn lựa việc kế tiếp chữa hay không.

## **9. Phòng khám Quốc Tế Cộng Đồng**

Trong trường hợp đang tìm hiểu về vài phòng khám uy tín, chất lượng tại Hà Nội thì chẳng thể đánh mất phòng khám Quốc Tế Cộng Đồng. Đây là địa điểm y tế tư nhân cung cấp đầy đủ vài dịch vụ khám xét & chữa bệnh để chăm sóc nhu cầu chăm sóc sức khỏe thể chất cho người dân thành phố & vài vùng lân cận.

Cơ sở y tế tọa lạc tại phố Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng – khu trọng điểm của Hà Nội nên được không ít người dân biết đến. Điểm nổi bật của phòng khám Quốc Tế Cộng Đồng là chuyên chữa vài bệnh chuyên khoa nam, sản phụ khoa, lổ nhị, chăm sóc sức khỏe thể chất sinh sản...

Hiện nay, cơ sở y tế đang là nơi làm việc của quá nhiều bác sỹ xuất chúng, tâm huyết với nghề y. Trong số đó có ThS.BS. Trương Thị Vân, BS. Lê Văn Minh, BS. Nguyễn Phương Thảo...

Phòng khám Quốc Tế Cộng Đồng có hệ thống phòng ốc sang trọng, đẳng cấp, thật sạch. Để chăm sóc cho công tác phát hiện & chữa bệnh, cơ sở y

tế luôn coi trọng đến vấn đề đầu tư máy móc & máy móc y tế tiên tiến. Phần lớn được nhập cảng từ ngoại quốc, đồng thời được Bộ Y tế cấp giấy phép sử dụng.

## **10. Phòng khám Đông Đô**

Phòng khám Đông Đô được thành lập vào năm 2004. Đến nay đã trải đến hơn 17 năm hoạt động, cơ sở y tế là một trong các địa điểm khám xét chữa bệnh được review cao tại Hà Nội.

Điểm nổi bật của phòng khám Đông Đô là chuyên thăm khám & chữa vài bệnh lý chuyên khoa Hô hấp. Đặc thù như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen suyễn, viêm phổi, giãn phế truất quản, ngưng thở khi ngủ... đồng thời, cơ sở y tế còn chữa vài bệnh tiêu hóa, tim mạch, tai mũi cổ họng, nội tiết & một vài chuyên khoa khác lạ.

Cơ sở y tế có đội ngũ y bác sỹ xuất chúng, dày dặn kinh nghiệm & hết sức tâm huyết. Đồng thời còn được đầu tư hệ thống máy móc, máy móc y tế đủ tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Nhờ đó mà có khả năng đem đến cho khách hàng một vài dịch vụ khám xét chữa bệnh với tin cậy tốt hơn hết.

Tùy thuộc vào hiện trạng bệnh & giải pháp chữa mà giá tiền có khả năng riêng biệt. Tuy vậy trong mọi tình huống, cơ sở y tế luôn giải đáp giá tiền rõ nét, minh bạch. Việc này hỗ trợ nhận được sự tin cậy & yêu quý của quá nhiều người bị bệnh.

Văn bản đã danh sách vài thông tin về 10 phòng khám tại Hà Nội được review cao. Mong rằng người bị bệnh đã chọn được địa điểm phù hợp với bản thân để tự giác đến thăm khám & chữa bệnh khi có nhu cầu.

[Kham phu khoa o dau tot nhat](#)

[khám phụ khoa ở đâu](#)

[phòng khám phụ khoa uy tín ở Hà Nội](#)

[Phòng khám nam khoa uy tín ở Hà Nội](#)

[phòng khám nam học Hà Nội](#)

[khám nam khoa ở đâu tốt nhất](#)

[Phòng khám tư Hà Nội](#)

[phòng khám tư nhân ở Hà Nội](#)